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ผู้มาประชุม 
 

ที่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว ประธานสภาฯ กมลมาศ  เจริญผิว  
2 นายสุวิทย์  อรรคเสลา รองประธานสภาฯ สุวิทย์  อรรคเสลา  
3 นางจันสุดา  บรรดร เลขานุการสภาฯ จันสุดา  บรรดร  
4 นางทรงสุดา  วัฒนะศร ี ส.อบต.หมูท่ี่ 1 ทรงสุดา  วัฒนะศร ี  
5 นายบรรจง  แย้มแก้ว ส.อบต.หมูท่ี่ 2 บรรจง  แย้มแก้ว  
6 นางยุพาพร  ก้านจักร ส.อบต.หมูท่ี่ 4 ยุพาพร  ก้านจักร  
7 นายสุทัศน์  ธรรมโหร ส.อบต.หมูท่ี่ 6 สุทัศน์  ธรรมโหร  
8 นางสาวรุ่งราวัล  ตรสีอน ส.อบต.หมูท่ี่ 7 รุ่งราวัล  ตรีสอน  
9 นายประจักร์  โงนมณี ส.อบต.หมูท่ี่ 9 ประจักร์  โงนมณี  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายทินกร  พุทธลา นายก อบต. ทินกร  พุทธลา  
2 นายสมเดจ็  เพชรวิสัย รองนายก อบต. สมเดจ็  เพชรวิสัย  
3 นางดอกไม้  เกศศรีพงษ์ศา รองนายก อบต. ดอกไม้  เกศศรีพงษ์ศา  
4 นายไชยวัฒน์  กิจรัส เลขานุการนายก อบต. ไชยวัฒน์  กิจรัส  
5 นายอภิเดช  ดวงระหว้า ผอ.กองสง่เสริมการเกษตร อภิเดช  ดวงระหว้า  
6 นายบุรินทร์  ดวงวิไล หัวหน้าส านักปลัด บุรินทร์  ดวงวิไล  
7 นางศศิชา  แก้วขวัญไกร หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ศศิชา  แก้วขวัญไกร  
8 นางโสภาวดี  อนันตัง นักวิเคราะห์นโยบายฯ โสภาวดี  อนันตัง  
9 นางกาญจนา  ศรีเวียง นักสันทนาการ กาญจนา  ศรีเวียง  

10 นายวิทวัฒน์  วิเลศ ผช.ช่างโยธา วิทวัฒน์  วิเลศ  
11 นางวิไลพร  เสียงใส เจ้าพนักงานธุรการ วิไลพร  เสียงใส  

   
ผู้มาประชุม  9  คน 
ผู้ลาประชุม  -  คน 
ผู้ขาดประชุม – คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
  นางจันสุดา  บรรดร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายช่ือผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้เชิญ นางสาวกมลมาศ  เจรญิผิว ประธานสภาฯ ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ  
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นางสาวกมลมาศ เจริญผิว  1.1  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565  
ประธานสภาฯ   ได้อ่านประกาศอ าเภอจตรุพักตรพิมาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลศรีโคตร สมัยวิสามญั สมัยที2่1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ให้ที่ประชุม 
ได้รับทราบ 
 

1.2  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟงั 
การประชุมสภา 

 

ประธานสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลศรีโคตร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส าหรับใหป้ระชาชนเข้ารับฟงัการประชุมสภาได้รบัทราบ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีโคตร  สมัยวิสามญั สมัยที่ 1  
ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2565  
 

ประธานสภาฯ มอบใหง้านเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมรับฟงั 
 

นางจันสุดา บรรดร  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  
เลขานุการสภาฯ   เมื่อวันที่  22 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมรบัฟังตามรายงานการประชุมดังกล่าว 

ที่ได้ส่งใหส้มาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว 
 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไข 
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขการประชุมดังกล่าว 
 

ประธานสภาฯ   ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ศรีโคตร ครั้งนี้ มีมต ิ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลศรีโคตร สมัยวิสามญั  
สมัยที่ 1  ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  22 กันยายน 2565 โดยมีมติรับรอง  
เป็นเอกฉันท์ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  กระทู้ถาม  
-  ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1  เรื่องขออนมุัติโอนเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 และแก้ไขรปูแบบการกอ่สร้างฯ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 

นายทินกร พุทธลา  -  ช้ีแจงเรือ่งการโอนเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย 
นายก อบต.ศรีโคตร  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี ้

เนื่องจากได้รบัหนังสือจากผู้ใหญบ่้าน บ้านน้ าสร้าง และสมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 9 เรือ่งขอความอนเุคราะห์เปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อบัญญัติโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ าสร้าง หมู่ที่ 9  สถานที่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเดมิไปถึงสะพานข้ามคลองอสีานเขียว(รพช.)งบประมาณ 116,400บาท  
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15  เมตร ลูกรงัไหลท่างข้างละ  
0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ศรีโคตร แบบเลขที่ 9/2565) ขอเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ าสร้าง หมู่ท่ี 9  
สถานท่ีก่อสร้างถนนคอนกรีตเดิมไปถึงสะพานข้ามคลองอีสานเขียว (รพช.)
งบประมาณ 116,400 บาท  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา  
0.15  เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ศรีโคตร  
แบบเลขที่ 9/2565)  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่นอ้งประชาชนคณะผู้บรหิาร 
จึงได้น าเรียนเสนอต่อทีป่ระชุมสภา อบต.ศรีโคตร เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 
การโอนเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการดังกล่าวต่อไป 
 

ประธานสภาฯ   การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ าสร้าง  
หมู่ที่ 9 เป็นการแก้ไขเฉพาะความกว้าง และความยาวของโครงการ จากเดมิ  
กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร เปลี่ยนเป็น กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร  
งบประมาณเท่าเดมิ  (ตามแบบ อบต.ศรโีคตร แบบเลขที่ 9/2565)  มีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติต่อที่ประชุมอนุมัตเิห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ าสร้าง หมูท่ี ่9 ด้วยค่ะ  
 

มติประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติ  8 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ           
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือหัวหน้าส่วนราชการใด จะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ
หรือไม ่
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นางโสภาวดี  อนันตัง  ได้เสนอต่อทีป่ระชุมเรื่องการข้ึนทะเบียนผูสู้งอายุ ปงีบประมาณ 2567 
นักวิเคราะห์ฯ   โดยเปิดใหล้งทะเบียนช่วง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565  ผู้สงูอายุจะตอ้ง 

เกิดก่อน 2 กันยายน 2507  เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบและ
ประชาสมัพันธ์ใหผู้้มสีิทธิข้ึนทะเบียนได้รบัทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายก อบต. ได้แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ช้ีแจงงบประมาณรายรับ -รายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 ให้ที่ประชุมรบัทราบ 

 

นางศศิชา  แก้วขวัญไกร  ได้ช้ีแจงว่าตอนน้ียังไม่ได้ปิดบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ  จึงไมส่ามารถสรปุยอดรายรับ – รายจ่ายได้ แต่รายรับปีงบประมาณ 2565  

ที่รับมาประมาณ 33 ล้านบาท และรายจ่าย ประมาณ 32 ล้านบาท  
ประชุม    รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม ่
 

นายก อบต.   - เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงงานบญุหากบ้านใดจัดงานบุญมีมหรสพ และต้องการ 
ขอก าลังเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการบรกิารความปลอดภัยให้ในงานก็แจ้งเข้ามายัง 
อบต.ศรีโคตรได้ เพราะเป็นหน้าที่ในการใหบ้ริการสาธารณะ 
 

-  เนื่องจากวันน้ีเป็นวันสถาปนาวันต ารวจแหง่ชาติ 17 ตุลาคม ของทุกปี  
ถือเป็นอีกวันหนึ่งทีส่ าคัญของไทย เดิมเป็นวันที่ 13  ตุลาคม  เนื่องจากวันที่  
13 ตุลาคม ตรงกบัวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช จึงเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทดิทูนพระองค์ 
ทาง สภ.จตรุพักตรพิมานจึงได้จัดงานวันต ารวจแหง่ชาติข้ึนและได้เชิญ  
หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท.และก านัน ร่วมงานดังกล่าวด้วย 
 

-  เรื่องการขอรับการสนับสนุนน้ าดื่มและสิง่ของอปุโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อ าเภอจังหารโพนทอง โพนทราย เสลภูมิ 
จังหาร ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ โพธ์ิชัย  พนมไพร อาจสามารถ ส่งผล
กระทบต่อประชาชน นาข้าว สัตว์เลี้ยง  หากท่านใดจะบริจาคสามารถน าไป
บรจิาคได้ที่ที่ท าการปกครองอ าเภอจตรุพักตรพิมาน (ฝ่ายความมั่นคง) ที่ว่าการ
อ าเภอจตรุพักตรพิมาน ช้ัน 2 ได้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ 
 

นายประจักร โงนมณี  -  ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร ที่ให้ความส าคัญและคิดถึงประโยชน์ 
ส.อบต.หมูท่ี่ 9    ที่พี่น้องประชาชนจะไดร้ับในการด าเนินโครงการต่างๆ  
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นายก อบต. -  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทาง อบต.ศรีโคตร ยังไม่ไดด้ าเนินการโครงการ
และยังมิได้มกีารเบิกจ่ายงบประมาณใดเนือ่งจากเริ่มต้นปงีบประมาณ และในส่วน
ของการของบประมาณปีงบ 2567 มีหลายโครงการ ทัง้งานถนน  งานไฟฟ้า  
และงานประปา ทางผู้บริหารก็จะพยายามประสานโครงการที่ของบประมาณไป 
ให้ได้มากทีสุ่ด 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ 
 

ส.อบต.หมูท่ี่ 9 -  ขอเสนอเรื่องการส ารวจถนนลูกรังภายในต าบลว่าจะให้ทางสมาชิกออกส ารวจ
เพิ่มเตมิใหห้รือไม่เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป 

 

นายก อบต. -  ในเรื่องการส ารวจถนนลูกรังคณะผูบ้รหิารจะมอบให้ทางเลขานุการนายก อบต.
ออกส ารวจในวันน้ี ก็จะประสานทางโทรศัพท์ใหท้างสมาชิกสภาฯ ทราบอกีครั้ง 

 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรอืสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอแจ้งนัดประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลศรีโคตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2565  ระหว่างวันที่  
1 – 15 พฤศจิกายน 2565  โดยขอแจ้งท่านทราบว่าได้แจ้งในทีป่ระชุมแล้ว 
และจะแจ้งเป็นหนังสือตามระเบียบต่อไป มีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น
หรือไมห่ากไมม่ี ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรโีคตร  
สมัยวิสามญั สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565  
 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
    (ลงช่ือ)      จันสุดา  บรรดร         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางจันสุดา  บรรดร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
 
     
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ อบต.ศรีโคตร ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
 
    (ลงช่ือ)      ยุพาพร  ก้านจักร        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางยุพาพร  ก้านจักร) 
    สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
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    (ลงช่ือ)     ทรงสุดา  วัฒนะศรี       ผู้ตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
                (นางทรงสุดา  วัฒนะศรี) 
    สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
  สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลศรีโคตร ได้รบัรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุม 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 2/2565  เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2565 ประธานสภา อบต.ศรีโคตร จงึได้ลงลายมือช่ือ 
ไว้เป็นหลกัฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
    
 
 

(ลงช่ือ)      กมลมาศ  เจริญผิว                                        
           (นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว) 

    ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลศรีโคตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


